

ปรับ "ฮวงจุ้ย" ด้วยทิศมงคล เสริมดวงปี 2557

นำเสนอเมื่อ : 26 ม.ค. 2557

เริ่มต้นปีใหม่ หลายคนคงกำลังเตรียมพร้อมสิ่งใหม่ๆ ที่จะช่วยทำให้ชีวิตในปีใหม่นี้ดีขึ้นกว่าเดิมดีกว่า "ไทยรัฐออนไลน์" มีโอกาสสัมภาษณ์ อาจารย์ตะวัน เลขะพัฒนา ที่ปรึกษาด้านการจัด "ฮวงจุ้ย" เชิงวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิชาการฮวงจุ้ย (ประเทศไทย) เพื่อช่วยแนะนำทิศมงคลต้อนรับปี 2557

ซินแสชื่อดัง เปิดเผยว่า สำหรับปี 2557 ซึ่งตรงกับปีนักษัตรมะเมีย จากข้อมูลตามระบบฮวงจุ้ยวิชาการ กำหนดให้เริ่มนับปีใหม่ในวันที่ 4 ก.พ. 57 แต่สำหรับปีใหม่ของชาวจีน จะเริ่มต้นในวันที่ 31 ม.ค. 57 ซึ่งใกล้เคียงกันมาก จึงสามารถเตรียมความพร้อมจัดบ้าน หรืออาคารสำนักงานที่อาศัยเพื่อรับมงคลได้ทันที

สำหรับทิศมงคลในปี 2557 เริ่มต้นด้วยที่ดีที่สุดคือ ทิศใต้ นับว่าดีที่สุดในรอบ 10 ปี โดยในปีมะเมีย ทิศใต้จัดเป็นทิศของโชคลาภ และโอกาสทางธุรกิจ จะช่วยให้สินทรัพย์เพิ่มพูน หากต้องการเสริมพลังมงคล แนะนำให้ใช้อุปกรณ์สีโทนร้อน เช่น สีแดง สีชมพู สีม่วง ไปตั้งเพื่อกระตุ้นพลัง อาทิ น้ำลนหินกลิ้ง โทนสีร้อนๆ, ไฟกะพริบสีแดง เพื่อกระตุ้นพลังให้ได้รับโชคลาภ

ทิศที่ีตรองลงมา คือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนเรื่องการเดินทาง และสร้างความราบรื่นในชีวิต รวมทั้งเสริมโชคลาภทางธุรกิจในอนาคต หากต้องการเสริมพลังมงคล แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีความเป็นธาตุน้ำ เช่น น้ำลนหินกลิ้งโทนสีเย็นๆ เช่น สีขาว สีเงิน สีทอง สีฟ้า หรือสีใสๆ เป็นต้น หรือไม้มะยมต้นโลหะที่เคลือบมันวาว ลักษณะเคลื่อนไหวไปมา, ลูกโลกที่หมุนไปมา, พัดลมทองเหลือง นอกจากนี้ การวางอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่แนะนำในทิศดังกล่าว จะช่วยแก้ปัญหาในปีมะเมียได้ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะผู้ที่เกิดปีชวด, มะเมีย, เกาะ และฉลู

ทิศต่อมาจะช่วยเสริมอำนาจ บารมี และโชคลาภ นั่นคือ ทิศตะวันตก หากต้องการเสริมพลังมงคล แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นโลหะมันวาว และเคลื่อนไหวมาตั้งในทิศนี้ เช่น พัดลมทองเหลือง, นาฬิกาลูกตุ้มที่เป็นโลหะ, แมวกวัก, หรือโคมไฟกลมสีขาว สีเงิน สีทอง มาตั้งไว้ ซึ่งถ้าอุปกรณ์ที่ตั้งมีลักษณะเคลื่อนไหวได้จะช่วยหนุนเรื่องโชคลาภ แต่ถาต้องการอำนาจบารมีให้ตั้งของที่มีลักษณะนิ่งแทน

ทิศที่เสริมเสน่ห์ ความรัก การศึกษา ความเฉลียวฉลาด คือ ทิศกึ่งทาง หากต้องการเสริมพลังมงคล แนะนำให้ตั้งต้นไม้จริง เช่น ไม้กวานอิม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมด้านการศึกษาและความฉลาด สำหรับผู้ที่ต้องการเสริมความสัมพันธ์ที่ดี ให้ตั้งไม้ใบ สวนผู้ที่ต้องการเสริมเสน่ห์ความรัก แนะนำให้ตั้งไม้ดอก

ในปีมะเมียนี้ มีทิศที่ช้อ่นร้าย คือ ทิศเหนือ ซึ่งด้านดีจะช่วยส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียงโดดเด่นในสังคม หากต้องการเสริมพลังมงคล แนะนำให้ตั้งของที่มีทรงสูง เช่น ไม้กวานอิม หรือโคมไฟทรงสูงและส่องไฟขึ้น เพื่อเสริมจุดเด่นให้ตัวท่าน

แต่ข้อควรระวังสำหรับทิศเหนือ นั่นคือ ในปีมะเมียนี้ ทิศเหนือจะเป็นทิศร้ายที่สุด เพราะอาจเจ็บป่วย ดวงตา ระเบิด หัวใจ ลำไส้เล็ก หรืออาจเกิดอุบัติเหตุที่เสียเลือดเนื้อ และอุบัติเหตุจากไฟฟ้า จึงกล่าวได้ว่าเป็น "ทิศดีซ่อนร้าย" คำแนะนำ คือ งดการตกแดงตุ๋มตุ๋ม หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงานในทิศเหนือโดยเด็ดขาด หากบ้านไหนหลังพึ่งพิงทิศเหนือ หนาหนักก็ได้ ถ้าเป็นไปได้ในงานใหญ่ๆ เช่น การลงเสาเข็ม, ตู๋มตุ๋มตัวอาคาร ในเขตเวรในปีมะเมีย ยกเว้น ได้รับการประเมินจากซินแสที่มีประสบการณ์ จะช่วยหาฤกษ์ให้ร้ายกลายเป็นดีได้

ต่อไปคือ "ทิศอัปมงคล" ในปีมะเมีย เริ่มจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย คำแนะนำ คือ ห้ามตกแดงตุ๋มตุ๋มในทิศนี้เด็ดขาด แต่หากจำเป็นต้องทำ ให้สาดเกลือทิ้งไว้ 5 วัน แล้วคอยกวาดทิ้งไป หรือการทำขามน้ำเกลือ, อ่างน้ำเกลือไปวางไว้จะช่วยลดความอัปมงคลได้เล็กน้อย สำหรับการแก้ไขแนะนำให้ใช้ของที่เป็นโลหะมันวาวไปวางในทิศดังกล่าว เช่น โคมไฟโลหะมันวาวที่มีไฟสีเงิน แต่ห้ามเป็นของที่เคลื่อนไหว ส่วนกระดิ่งโลหะ สามารถใช้แขวนได้ แม้จะเคลื่อนไหว นั่นก็เพราะลมพัด โดยเสียงจากกระดิ่งโลหะจะช่วยลดทอนความไม่เป็นมงคลได้

ทิศร้ายต่อไป คือ ทิศตะวันออก ที่จะทำให้เจ็บป่วย ธุรกิจไม่ราบรื่น โดยซินแสให้ดูเวรตกแดงตุ๋มตุ๋มอาคารสถานที่ในทิศนี้ และหลีกเลี่ยงการตั้งที่มีลักษณะเคลื่อนไหวได้ในทิศนี้ เพราะอาจทำให้ธุรกิจติดขัด พรอมกันนี้ ได้แนะนำให้แก้ไข โดยใช้ของที่เป็นโลหะมันวาว กลม หนักแน่น และนิ่ง ไปวางตั้งไว้ เช่น แจกันกลมสีขาวมันวาว หรือป้องกันการใช้ขลุ่ยด้วยการแขวนน้ำเต้า เพราะเป็นผลไม้ที่มีเปลือกแข็งมาก ถ่าน้ำเต้าแห้งแล้ว ถือเป็นผลไม้ที่แข็งแรงมากที่สุด จัดเป็นธาตุทอง สามารถนำมาแขวนได้

ทิศที่อาจทำให้เกิดการทะเลาะ ขัดแย้ง คือทิศตะวันออกเฉียงใต้ แก้ไขโดยใช้ของสีแดงมาประดับ เช่น รัปปั้นสีแดง, ต้นไม้ที่ผูกโบสีแดง หรือโคมไฟสีแดง แต่หากบังเอิญมีการซุดเจาะซ่อมแซม จนทำให้เกิดเหตุทะเลาะรุนแรง แนะนำให้นำเทียนหรือรูป 9 ดอก หรือ 9 เล่ม มาจุดเผาจนหมด จะช่วยลดการทะเลาะเบาะแว้งลงได้

ทิศร้ายสุดท้าย คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะอาจทำให้ถูกแย่งชิงสิ่งของ หรือถูกกล่าวหาว่าร้าย แนะนำให้ใช้ของที่มีลักษณะเป็นน้ำนิ่งไปตั้งไว้ เช่น น้ำขามใส่น้ำนิ่งไปวางไว้ หากกลัวยุ่งจะมาวางไข ให้เลี้ยงปลาหางนกยูงได้ หรืออาจใช้ลูกแก้ว คริสตัล ไปตั้งไว้ในทิศดังกล่าวได้

"หากท่านลองนำข้อมูลที่กล่าวนี้ ไปปรับใช้จัดทิศทางให้ถูกต้อง เหมาะสม เชื่อว่าจะช่วยให้สิ่งร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นบรรเทาเบาลง และขอให้ทุกท่าน รวมทั้งครอบครัวประสบโชคดีตลอดปี 2557" ซินแสตะวันออก กล่าวทิ้งท้าย

ชมคลิป

ขอบคุณภาพจาก : อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ขอบคุณที่มาจาก [ไทยรัฐ](#)